

THÁI THỤY

Người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng dự án cao tốc CT.08

Dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đi qua 7 xã, thị trấn của huyện Thái Thụy có chiều dài 16,2km, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 1.400 gia đình, cá nhân với diện tích thu hồi 112,49ha. Đến ngày 3/12/2024, hơn 91% hộ dân đã ký đơn đồng thuận bàn giao mặt bằng, sớm 30 ngày so với kế hoạch.



Hơn 95% hộ dân xã Thụy Bình (Thái Thụy) đã ký đơn đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cao tốc CT.08.

Đầu tháng 12/2024, khi kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án cao tốc CT.08 tại xã Sơn Hà, lãnh đạo huyện Thái Thụy đã tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của người dân địa phương. Đại đa số bà con đều bày tỏ sự ủng hộ, nhất trí cao với chủ trương đầu tư dự án, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai. Trong những người gặp trực tiếp và trao đổi tâm tư với lãnh đạo huyện có bà Trần Thị Hiện,

thôn Thanh Phần, xã Sơn Hà. Bà Hiện từng là Trưởng thôn Thanh Phần, Chủ tịch Hội Nông dân xã, hiện là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Hà. Bà chia sẻ: Sau khi nhận được thông tin 8 ngôi mộ nơi an nghỉ của các cụ, ông bà và bố tôi phải di dời, tôi rất lo lắng. Nhưng đây là dự án quốc gia, vì lợi ích chung của đất nước, thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên "nói đi đôi với làm", tôi đã vận động gia đình tự nguyện di dời 8 ngôi mộ vào đầu tháng 12/2024, mặc dù

gia đình chưa nhận tiền đền bù GPMB. Ban đầu chỉ có gia đình tôi tự nguyện di dời mộ, nhưng đến nay rất nhiều hộ dân trong thôn đã và đang thực hiện di dời phần mộ phục vụ công tác GPMB. Ông Nguyễn Như Sự, Trưởng thôn Thanh Phần cho biết: Từ tấm gương của bà Trần Thị Hiện, hơn 40 gia đình đã đăng ký tự nguyện di dời mộ, trong đó có 4 lăng mộ khang trang, kiên cố. Mặc dù di dời mộ là việc khá nhạy cảm nhưng

về cơ bản nhân dân rất đồng thuận. Sau khi được UBND xã bố trí diện tích đất nghĩa trang đã quy hoạch, thôn đang tiếp tục vận động các gia đình tự nguyện di dời mộ, phần đầu xong trước tết Nguyên đán Ất Tỵ. Dự án cao tốc CT.08 qua địa bàn xã Sơn Hà có chiều dài 6,27km, 22 hộ phải thu hồi đất ở, 518 hộ phải thu hồi đất nông nghiệp, tổng diện tích GPMB hơn 43ha. Với phương châm gần dân, sát dân để tuyên truyền, vận động và giải quyết vướng mắc, công tác GPMB được địa phương triển khai quyết liệt. Ông Đinh Bá Lương, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện dự án cao tốc CT.08, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước. Các hộ bị ảnh hưởng đều nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án. Tính đến ngày 3/12, xã đã tiếp nhận gần 90% đơn tự nguyện để nghị thu hồi đất trước thời hạn, 60 gia đình đã di dời mộ, dự kiến sẽ di dời hết phần mộ có chủ trong năm 2024. Để sẵn sàng bàn giao mặt bằng, các địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ông Ngô Quốc Doanh, Chủ tịch UBND xã Thụy Sơn cho biết: Thực hiện dự án, xã có 24,33ha đất cần thu hồi. Hiện hơn 99% hộ dân có đơn để nghị thu hồi đất trước thời hạn. UBND xã đang hướng dẫn

các hộ chuẩn bị các giấy tờ liên quan như sổ quy chủ, sơ đồ dải thửa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhà và công trình, văn bản phân chia... cung cấp cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện. Để tạo được sự đồng thuận của người dân trong công tác di dời mộ, UBND xã đã mở rộng nghĩa trang thôn Trà Xanh, diện tích khoảng 4.500m² để xây dựng các phần mộ thuộc diện di dời.

Tại 7 xã, thị trấn bị ảnh hưởng của dự án cao tốc CT.08, việc ổn định đời sống người dân sau GPMB được huyện Thái Thụy quan tâm, tích cực triển khai. Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện đang thực hiện thủ tục quy hoạch các khu tái định cư cho người dân ở thôn Cam Đông và khu dân cư xen kẽ thôn An Lệnh, xã Thụy Liên; thôn Trà Hối, xã Thụy Bình; thôn Kim Thành, xã Sơn Hà. Các khu tái định cư bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đầy đủ như điện, nước, thông tin liên lạc, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường; bảo đảm tính đồng bộ, khớp nối hạ tầng kỹ thuật với khu vực lân cận, thuận lợi để các hộ dân chuyển đến ổn định đời sống cũng như sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, huyện đã quy hoạch mở rộng 2 nghĩa trang thôn giao thôn phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp rà soát các công trình thủy lợi, diện tích đất nông nghiệp xen kẽ bị ảnh hưởng của dự án để lên phương án bồi thường, hoàn trả kịp thời; UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các bước tiếp theo trong GPMB. Huyện đề xuất, kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có phương án tạm ứng kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện để hỗ trợ các gia đình có mộ thực hiện di dời trong năm 2024.

NGUYỄN THÁM

ĐÔNG QUANG Nhiều hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường số 5 trục kết nối Khu kinh tế Thái Bình

Tuyến đường số 5 trục kết nối trong Khu kinh tế Thái Bình có chiều dài 6,2km, đi qua 3 xã là Tây Lương, Đông Quang và Đông Xuyên (Tiền Hải) với diện tích đất thu hồi 1.73ha của 354 hộ dân, trong đó đất nông nghiệp 157 hộ và đất ở 197 hộ.

Đến nay, huyện Tiền Hải đã hoàn thành hơn 70% khối lượng giải phóng mặt bằng dự án. Riêng tại thôn Trà Lý, xã Đông Quang tuyến đường đi qua đất của hơn 100 hộ dân, trong đó, có tới 95% người dân đã đồng thuận nhất trí cao bàn giao sớm mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ còn kiến nghị, thắc mắc. Sau một thời gian được các ban, ngành, tổ công tác của huyện, xã Đông Quang tuyên truyền, vận động, giải thích tận tình, đến nay, các hộ đã nhất trí bàn giao mặt bằng cho đơn vị nhà thầu thực hiện thi công bảo đảm tiến độ công trình.



Hộ dân xã Đông Quang bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Toàn tuyến đường số 5 có chiều dài 6,2km, đơn vị thi công đã hoàn thành được 1,5km và phần đầu đến ngày 31/12/2024 sẽ hoàn thành 3,5km đoạn từ cầu Cây Xanh (Đông Quang) đến xã Đông Xuyên. Huyện Tiền Hải đang tập trung chỉ đạo các ban, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường số 5.

TRẦN TUẤN

Chuyển đổi số lĩnh vực tư pháp ở Kiến Xương

Thời gian qua, ngành tư pháp huyện Kiến Xương tích cực triển khai chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ nhân dân tiếp cận, thực hiện các dịch vụ số. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quang Lịch, bà Nguyễn Thị Hương, thôn Luật Nội Tây chia sẻ: Tôi đi làm gần khai tử cho bố chồng, được cán bộ xã hướng dẫn làm trên môi trường điện tử rất đơn giản, thuận tiện. Tôi chỉ cần mang theo căn cước công dân của mình và của người mất, truy cập vào ứng dụng VNeID, lựa chọn mục dịch vụ công liên thông khai tử để nộp hồ sơ trực tuyến. Tại Bộ phận một cửa tôi có thể làm được 3 thủ tục là đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí. Ngoài nhận được kết quả bằng bản giấy tôi còn nhận được thông báo trả kết quả trên kho quản lý dữ liệu điện tử của mình thông qua ứng dụng VNeID.

Bà Phạm Thị Thu Thảo, công chức tư pháp - hộ tịch xã Quang Lịch cho biết: Để thực hiện được việc liên thông điện tử các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực của mình, tôi tham gia tập huấn để được hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, đồng thời tham khảo tài liệu, trao đổi với lãnh đạo cấp trên, đồng nghiệp để kịp thời giải quyết và hướng dẫn cho công dân. UBND xã đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trên hội nghị, gửi tài liệu, tờ gấp tới các đoàn thể và tuyên truyền lưu động đến tận ngõ xóm, khu dân cư về lợi ích của việc thực hiện liên thông điện tử đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Ngoài ra, từ tháng 10/2024 xã đã triển khai chứng thực bản sao điện tử, công dân

chỉ cần mang bản chính đến chúng tôi sẽ dùng máy scan để chụp và gửi vào hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh sẽ ra bản sao chứng thực điện tử cho công dân. Sau hơn 2 tháng thực hiện, đến nay xã đã đăng ký liên thông điện tử giấy khai sinh, khai tử cho trên 20 trường hợp, chứng thực bản sao điện tử cho trên 50 trường hợp. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Kiến Xương cho biết: Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tư pháp, Phòng đã tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm lựa chọn cử cán bộ đi tập huấn nghiệp vụ và gửi hướng dẫn để các xã nghiên cứu triển khai thực hiện. Ngay trong tháng 9/2024 những xã có hồ sơ phát sinh thuộc 2 nhóm liên thông điện tử Phòng đều cử cán bộ xuống trực tiếp hướng dẫn cho

cán bộ và người dân cùng thực hiện và yêu cầu những xã đã làm trước hỗ trợ hướng dẫn xã làm sau để bảo đảm 100% xã, thị trấn triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. Phòng cũng đã có công văn yêu cầu các địa phương thực hiện triển khai chứng thực bản sao điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thái Bình. Chỉ đạo công chức tư pháp tiếp nhận yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, đồng bộ, xử lý trên phần hệ chứng thực và trả kết quả cho công dân qua hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Ngoài hướng dẫn, Phòng còn giao chỉ tiêu cho các địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức làm trước để lan rộng ra toàn dân. Tuy nhiên, việc thực hiện liên thông điện tử còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, nhiều công dân, nhất là công dân cao tuổi chưa cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, hạ tầng kỹ thuật của các phần mềm liên thông vận hành chưa được thông suốt, đồng bộ đôi lúc còn bị lỗi. Hai nhóm TTHC liên thông điện tử chưa thao tác trên điện thoại thông minh, mới chỉ thực hiện được trên máy tính nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, công dân còn chưa có nhu cầu nhiều về chứng thực điện tử, vẫn còn thói quen dùng bản giấy; hệ thống trang thiết bị, máy móc, đường truyền mạng ở cấp xã còn thiếu, yếu, chậm. Thời gian tới, Phòng Tư pháp huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan gắn với cải cách hành chính. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng chuyên ngành nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, bảo đảm việc vận hành được thông suốt, mang lại tiện ích cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

THU THỤY

Nghị lực người lính Cựu Hồ

Dù nhiệm chất độc da cam thế nhưng vợ chồng cựu chiến binh (CCB) Tô Thị Vân, Nguyễn Khắc Oanh, thôn Quang Thịnh, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) đã vượt lên số phận, quyết tâm gìn giữ và phát triển nghề truyền thống của địa phương, mang lại thu nhập cao cho gia đình.

Tham gia phục vụ chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị năm 1974 đến năm 1976 thì xuất ngũ trở về địa phương, vợ chồng CCB Tô Thị Vân, Nguyễn Khắc Oanh đều mang trong mình di chứng chất độc da cam. Hai đứa con đầu của ông bà khi sinh ra đều bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, đến khi 5 tuổi thì qua đời, điều kiện kinh tế gia đình vì thế hết sức khó khăn, nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo. Song với nghị lực của người lính Cựu Hồ, CCB Tô Thị Vân đã động viên chồng mở cơ sở chế biến mắm tôm, mắm tép, chả cá. Bà cho biết: Cơ sở của gia đình thu hút đông khách hàng bởi vẫn giữ được cách chế biến theo phương thức truyền thống do các cụ truyền lại. Nếu như các gia đình làm mắm khác chỉ đưa đến khi tàu cập bến thì mua cho đủ số lượng tôm, cá thì tôi phải đi từng tàu, lựa những mẻ tôm, tép, cá tươi ngon mới thu mua. Nguyên liệu sau khi mua về sơ chế sạch sẽ, ngâm ủ, 3 tháng sau mới tiến hành lọc, phơi dưới nắng to rồi mới đem đi bán. Khi làm chả cá phải chọn những mẻ cá có vẩy bóng, cá da trơn thì phải còn nhớt để bảo đảm độ tươi của nguyên liệu đầu vào. Quá trình chế biến bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ được độ thơm ngon nên khách hàng tìm đến mua rất đông, không chỉ phục vụ bà con trong xã, trong huyện mà còn xuất bán đi tỉnh ngoài. Mỗi năm cơ sở của gia đình sản xuất từ 1.500 - 2.000 lít nước mắm, 3 tấn chả cá các loại, sau khi trừ chi phí thu về từ 200 - 230 triệu đồng. CCB Nguyễn Khắc Oanh cho biết thêm: Dù bản thân tôi



Cựu chiến binh Tô Thị Vân luôn cố gắng giữ nghề làm mắm truyền thống của địa phương.

là thương binh, nhiệm chất độc da cam thế nhưng vợ chồng tôi luôn động viên nhau phải quyết tâm thoát nghèo, không thể vì hoàn cảnh mà cứ dậm vào trợ cấp cho người có công để sinh sống. Vợ chồng tôi tích cực tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể, đóng góp cho các hoạt động, phong trào của địa phương. Trong xây dựng nông thôn mới, vợ chồng tôi đã ủng hộ thêm kinh phí, tham gia cùng Chi hội CCB thôn Quang Thịnh vận động 43 gia đình hiến đất, mở rộng tuyến đường thôn từ 2,5m lên 5m, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại. Ông Trần Tiến Chinh, Chủ tịch Hội CCB xã Nam Thịnh cho biết: Người dân Nam Thịnh chủ yếu sinh sống bằng nghề khai thác, chế biến thủy sản. Hội CCB xã đã phối hợp với HTX Nuôi trồng thủy sản xã

Nam Thịnh, Chi cục Thủy sản tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, động viên CCB mở rộng, phát triển nghề truyền thống của địa phương để tăng thu nhập. Toàn Hội có trên 60% hội viên khả, giàu, tỷ lệ hội viên nghèo còn dưới 0,2%. CCB Tô Thị Vân và CCB Nguyễn Khắc Oanh là hai hội viên rất gương mẫu, trước kia do hoàn cảnh gia đình khó khăn phải nhận trợ cấp nhưng gần 20 năm trở lại đây anh chị đã vươn lên trở thành một trong những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, nhiều năm liền được Hội CCB huyện, Hội CCB xã khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực cho các hoạt động, phong trào của địa phương.

TIẾN ĐẠT



Công dân xã Quang Lịch (Kiến Xương) giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.